



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

โดยที่หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิทยา วัฒนเรืองโกวิท)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  
รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566)

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองคู

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
	ระดับดีเด่น	
1	นายสมดี โคตตาแสง	สาธารณสุขอำเภอหนองคู
2	นายอำนาจพล รัชพล	เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส
3	นายคมสัน ภูสีเขียว	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
4	นางกัลยา ภูห้องเพชร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
5	น.ส.รัชชานา ผาวิจันทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6	นางวัชรินทร์ พรหมขวัญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
7	น.ส.ปฐมรัฐ พิลา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
8	น.ส.ศิริพร ภูพานไร่	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
9	นายสุนันท์ เฟ็งโสภา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
10	น.ส.เสาวนีย์ บุตรวงษ์(เอกตาแสง)	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
11	น.ส.วชิรญาณ ศรีสุทัศน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
12	นายวุฒิศักดิ์ ภูน้ำเย็น	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
13	นายวิทยา ระดาตาส	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
14	น.ส.วรุณยุพา สมคำศรี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
15	นายทองดี อุ่นทะโคตร	เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส
16	น.ส.อังศมา ปัจฉิมา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
17	น.ส.มณฑนา ตรีภพ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
18	นางกฤตตานนท์ ทิพนนท์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
19	นางจิรัชญา พลเสนา	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
20	นายทวีศักดิ์ ตรีภพ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
21	นายธีรศักดิ์ ภูจอม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
22	น.ส.อาภรณ์ ภูระพัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
23	น.ส.ปรียานุช ประทุมพร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
24	น.ส.วลัยลักษณ์ หมั่นเก็บ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
25	น.ส.ดริลพร ภูสง่า	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
26	นายอธิปติ ภูยชนะรงค์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
27	นายสิทธิพงษ์ กงมหา	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
28	นางอมรรัตน์ สมอดง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
29	นางกัลยา ภูลมอญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
30	น.ส.อิชยา ปรุรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
31	นางธิดาพร คล้ายสมจิตร	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

hak

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  
รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566)

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรี

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
	<u>ระดับดีเด่น</u>	
32	น.ส.อุมพร ชันขารี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
33	น.ส.กัญทิรา(พัชรินทร์) ภูแปง(ชอินทร์วงศ์)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
34	น.ส.รุ่งราวีย์ อินอุ่นโชติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
35	น.ส.จุฑารัตน์ กิจใบ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
36	น.ส.สาวิตรี(ณปักษ์) เสนาลัย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
37	น.ส.สุพัตรา ศรีวรสาร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
38	นางวิรุณภรณ์ หรบรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
39	นางสาวจรรยาภรณ์(จूरอักษร) ภูมทอง	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
40	นางนันทน์ภัส กำเจริญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
41	นางดาหวัน นาสวนจิก	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
42	นายวงค์วิศ ไสวภาณุพัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
43	นายอุทิศ ปัญญาสิทธิ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ